

TIN TỨC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO THỦ ĐÔ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC LẦN THỨ V

Ngày 21 tháng 8 năm 2007 tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội Đại biểu những người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V sẽ diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2007. Dự kiến có 240 đại biểu, đại diện cho giáo dân Thủ đô đang tham gia sinh hoạt tại các ban đoàn kết Công giáo các quận huyện của Hà Nội sẽ tham dự đại hội. Đại hội tổng kết phong trào người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội khoá IV và nêu lên phương hướng nhiệm vụ của phong trào này giai đoạn 2007-2012 và bầu 79 uỷ viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội khoá V.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo, đài Trung ương và Hà Nội, KS. Vũ Trọng Đăng, Phó Chủ tịch UBĐKCGVN, Chủ tịch UBĐKCG Thành phố Hà Nội nhiệm kì IV (2002-2007) cho biết, nhiệm kì IV của UBĐKCG Thành phố Hà Nội được chứng kiến những thay đổi lớn lao của đất nước trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong lĩnh vực tôn giáo, Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới về chính sách tôn giáo, tạo ra sự thông thoáng trên cơ sở quan tâm tới nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người có đạo. Sự kiện rất đáng ghi nhận là cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Benedicto XVI đầu năm 2006 tại Vatican. Giáo dân Hà Nội từng ngày ghi nhận sự đổi mới trong đời sống đạo của mình. Các linh mục trong giáo phận chuyển nơi mục vụ để dâng; Nhiều đợt phong chức phó tế, linh mục của các dòng tu, của giáo phận được diễn ra trọng thể; Đại chủng viện Hà Nội chiêu sinh hàng năm, và cơ sở Cổ Nhuế đã được khởi công. Cao điểm nhất là Thánh lễ tấn phong 57 tân linh mục tại Quảng trường Nhà thờ Lớn Hà Nội do Đức Hồng y Cresenzio Sepe, Bộ trưởng

Bộ truyền giáo Vatican chủ sự cuối năm 2005. Các nguyên thủ một số quốc gia khi đến dự Hội nghị APEC ở Hà Nội như Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Philippine đã đi dự lễ và đã chứng kiến không khí tự do cầu nguyện của các tín đồ. Những sinh hoạt tôn giáo đó là bằng chứng bác bỏ những vu cáo, xuyên tạc tình hình tôn giáo tại Việt Nam và là cơ sở để Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC.

Về phía Giáo hội Công giáo, các giám mục Việt Nam vẫn khẳng định “tiếp tục đồng hành cùng dân tộc” qua Thư chung 2001. Đây là những tiền đề quan trọng tạo điều kiện để tổ chức và phong trào yêu nước của người Công giáo Thủ đô phát triển và thu được nhiều thành tích to lớn. Bám sát tinh thần thư chung hàng năm của các giám mục, thời gian qua UBĐKCG Thành phố Hà Nội đã đề cao những phong trào sát thực như: *Thánh hoá gia đình, Sống hôm nay: yêu thương và bác ái*, v.v... Ủy ban đã thực sự là cầu nối giữa đạo và đời, tạo được sự tín nhiệm của cả hai phía: xã hội và Giáo hội.

Chủ tịch UBĐKCG Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Có thể nói, chưa bao giờ phong trào yêu nước của người Công giáo Thủ đô lại sôi nổi, đa dạng và đạt được nhiều thành tựu như thời gian vừa qua. Phong trào *Xây dựng xứ họ đạo gương mẫu, tốt đạo, đẹp đời* đã được phát động và hưởng ứng với các nội dung cụ thể, thiết thực. Phong trào dẫn thân cho các hoạt động từ thiện bác ái được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú.

Từ những kết quả đã đạt được, những bài học rút ra trong phong trào thi đua yêu nước của giáo dân Hà Nội trong thời gian qua, Đại hội đại biểu những người Công giáo thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V sẽ tạo ra một thời kì phát triển mới của phong trào, động viên đồng bào Công giáo Thủ đô phấn đấu thi đua “đảm nhận những vai trò tích cực hơn trong công cuộc xây dựng xã hội”, góp phần thiết thực xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại; xây dựng người Hà Nội nhân ái - văn minh - thanh lịch, xứng đáng với truyền thống 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

PV.